



Chuyện về NGƯỜI ANH HÙNG

(tiếp theo và hết)

KỶ 5: GÌN GIỮ NHỮNG "ĐỊA CHỈ ĐỎ"

Sinh thời, ông Trần Văn Lai không bao giờ kể về thành tích hay sự hy sinh của bản thân, chính điều đó đã thôi thúc anh Trần Vũ Bình quyết tâm tìm hiểu về ông, về Biệt động Sài Gòn huyền thoại. Suốt nhiều năm anh âm thầm, miệt mài đi khắp nơi sưu tầm hiện vật, kỷ vật, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử... Càng tìm hiểu anh càng tin chắc những việc ba mình đã làm đều vì Tổ quốc, vì cách mạng, vì nhân dân. Vì thế, càng tự hào anh càng quyết tâm thực hiện di nguyện của ba, cũng là tâm nguyện của anh, đó là tìm lại, gìn giữ và phát huy giá trị các di tích, hiện vật in dấu quá trình hoạt động của Biệt động Sài Gòn cũng như của ba má anh...

Hướng dẫn chúng tôi tham quan di tích "Hộp thư bí mật và hầm nổi của Biệt động Sài Gòn" tại số 113A Đặng Dung, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, anh Trần Vũ Bình cho biết: Ngôi nhà này ba tôi giao cho người công sự của mình là ông Đỗ Miến (1920 - 2010) và vợ là bà Nguyễn Thị Sự (1924 - 2000) quản lý, mục đích dùng làm cơ sở hoạt động của Biệt động Sài Gòn. Thời đó ngôi nhà này có vị trí khá đặc biệt, đối diện là khách sạn Đại Hàn, nơi lưu trú của hàng trăm binh lính, công binh quân đội Đại Hàn, sát bên cạnh là nhà trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1 quân đội Việt Nam cộng hòa.



Ngôi nhà số 113A Đặng Dung, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh nay đã trở thành di tích "Hộp thư bí mật và hầm nổi của Biệt động Sài Gòn". Ảnh: MINH HÃNH

Những tưởng vị trí và điều kiện ngoại cảnh ấy sẽ gây khó cho hoạt động của ông Trần Văn Lai và Biệt động Sài Gòn. Nhưng với trí thông minh, sự sáng tạo, lòng quả cảm của mình, chính tại ngôi nhà số 113A Đặng Dung, "nhà thầu khoán đình Độc Lập" cùng các đồng đội đã tổ chức nhiều hoạt động như giao liên, dẫn đi cách mạng, rải truyền đơn... Đến giai đoạn 1964 - 1968, ông Năm Lai cùng ông Đỗ Miến đã xây dựng hộp thư bí mật và hầm nổi, biến nơi đây thành cơ sở bí mật, địa điểm hội họp của Biệt động Sài Gòn, nơi trao đổi thông tin, tài liệu, tài chính, thậm chí cả thuốc tây, được phẩm...

la, thuốc tây... vô cùng bí mật và an toàn. Với thiết kế tài tình của ông, nếu ở tầng trệt nhìn thì vách hầm chỉ là bức tường ngăn thông thường, lên trên lầu cũng không thể phát hiện ra khoảng hở tại tầng trệt giữa hai ngôi nhà, chỉ khi nào lật tấm ván sàn sát tường lên thì miêng hầm mới lộ ra. Cũng trên tầng lầu ngôi nhà số 113A Đặng Dung, ông Năm Lai còn thiết kế một lối thoát hiểm bí mật trong tủ quần áo, theo đó khi có động hoặc bị địch phát hiện các chiến sĩ của ta chỉ cần lật tấm ván gỗ dưới đáy tủ quần áo lên sau đó khóa trái là có thể theo đường hầm bí mật thoát ra ngoài an toàn. Sau chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, Mỹ - ngụy đã cho quân tới đây lục soát toàn bộ ngôi nhà nhưng chúng không thể phát hiện ra hộp thư bí mật cũng như hầm nổi mà ông Năm Lai đã xây dựng. Vì thế, hộp thư bí mật và hầm nổi của Biệt động Sài Gòn tại ngôi nhà số 113A Đặng Dung tồn tại cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

quá trình hoạt động của Biệt động Sài Gòn cũng như của ba má anh...

Sau ngôi nhà số 287/68-70-72 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 (nơi có hầm bí mật chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn và là địa điểm lực lượng Đội 5 Biệt động Sài Gòn tập kết lấy vũ khí xuất phát tấn công đình Độc Lập trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968) thì ngôi nhà số 113A Đặng Dung là di tích thứ hai mà anh Bình cùng gia đình và những người thân của mình dày công tìm tạo, phục dựng. Anh kể, chỉ riêng việc đàm phán, tích góp tiền để mua lại những ngôi nhà này cũng đã mất hơn 10 năm. Sau đó là việc xin giấy phép sửa chữa rồi đi khắp nơi ký công tìm kiếm từng viên gạch, lựa chọn từng loại gỗ, chiếc khung cửa cùng các loại vật liệu phù hợp khác bảo đảm cho việc khôi phục nguyên trạng ngôi nhà. Bên trong ngôi nhà, việc bài trí cũng được tham khảo ý kiến các nhân chứng lịch sử, tính toán sắp đặt bảo đảm nguyên xưa, nguyên trạng, từ bộ bàn ghế, bức tranh, chiếc quạt, các vật dụng liên quan, thậm chí băng điện, công tắc... cũng là từ những năm tháng gian khổ mà hào hùng ấy, để hôm nay mỗi người khi bước chân vào đây đều thấy mình như đang sống chậm lại, cảm nhận

Thực hiện di nguyện của ba, cũng là tâm nguyện của mình, anh Trần Vũ Bình đã dành nhiều thời gian, công sức đi tìm, xin được mua lại, chuộc lại, sau đó cố gắng khôi phục nguyên trạng những địa điểm, kỷ vật in dấu

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Bình luôn đau đáu, trăn trở về việc sưu tầm, khôi phục tất cả địa điểm cũng như sưu tầm các kỷ vật liên quan đến Biệt động Sài Gòn. Dù còn nhiều khó khăn nhưng với anh đó không chỉ là tình cảm sâu sắc của người con dành cho người cha anh hùng mà còn là sự tận lực lượng đã lập nên nhiều chiến công huyền thoại. Tâm nguyện của anh và của gia đình anh thật đáng trân trọng. Chính những con người như thế đã góp phần gìn giữ, giáo dục truyền thống, để quá khứ không bao giờ bị mai một, lịch sử không bao giờ bị lãng quên!

HƯƠNG GIANG

THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ Ý Đảng hợp lòng dân

Những năm qua, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được Đảng bộ, chính quyền các cấp huyện Hưng Hà quan tâm, chú trọng, đạt được nhiều kết quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

là nói thẳng, nói thật thì dân tin, làm việc hiệu quả thì dân theo. Nhờ thực hiện dân chủ ở cơ sở, xã Phúc Khánh là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng của huyện Hưng Hà. Đảng ủy xã đã họp và ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã phối hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách đồng thời tiến hành khảo sát, thống kê, xác định chủ hộ, nắm bắt hoàn cảnh, điều kiện của từng gia đình. Cùng với đó, xã thành lập 3 tổ công tác, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điều này thể hiện rõ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông và thủy lợi nội đồng với diện tích trên 60.800m². Hiến hơn 2.300m² đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, đồng thời phá bỏ trên 12.200m² tường xây, 340m² cổng trình phụ, 102 cổng, chặt hạ 265 cây các loại. Tổng kinh phí nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới trên 17,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Ông Tô Huy dân Trần Văn Lai do gia đình anh Bình hiến tặng. Trong các hiện vật, đáng chú ý có chiếc xe ô tô Volkswagen biển số EL - 6899 thường được ông Năm Lai sử dụng để di chuyển trong nội thành Sài Gòn, ra vào các cơ quan đầu não của chính quyền Việt Nam cộng hòa để nghiên cứu, trình sát, nắm bắt tình hình, vận chuyển tài liệu, vũ khí, đưa đi vận cán bộ của ta... Anh Bình còn cho biết thêm, trước đó gia đình anh cũng đã hiến tặng Bảo tàng Địch công chiến xe ô tô Hino Pickup biển số EC - 6045 là phương tiện ba anh cùng các chiến sĩ Đội 5 Biệt động Sài Gòn sử dụng để tiến đánh dinh Độc Lập trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 cùng nhiều hiện vật có giá trị khác.



Nông dân Hưng Hà phát triển kinh tế trang trại, gia trại.

Phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo

Tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động nhân đạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã giúp nhiều mảnh đời khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Gia đình bà Lưu Thị Rơi ở thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận (Vũ Thư) thuộc diện hộ nghèo, bản thân bà dù luôn nỗ lực lao động nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình bà, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ gần 100 triệu đồng xây dựng cho gia đình bà ngôi nhà mới rộng hơn 40m². Bà Rơi cho biết, trước đây hai mẹ con bà sống trong ngôi nhà tạm bợ chỉ vền vện 4m², trống trước hở sau. Mỗi khi trời mưa to gió lớn là đất khắp nơi. Giờ đây mẹ con bà sắp được ở trong căn nhà mới kiên cố nên rất phấn khởi và biết ơn sự quan tâm của Hội

Chữ thập đỏ tỉnh cùng các nhà hảo tâm. Việc kêu gọi, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo là một trong rất nhiều hoạt động nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thực hiện. Một số phong trào, cuộc vận động, mô hình do Hội phát động, tiêu biểu như phong trào "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", xây dựng nhà tình thương đều mang lại hiệu quả thiết thực, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng. Hơn 2 năm qua, các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng 3.950 suất quà cho người nghèo, đối tượng chính sách, hỗ trợ 20.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo, trao tặng gạo cho 600

địa chỉ được hội chữ thập đỏ bảo trợ thường xuyên, mỗi tháng 10kg/gia đình. Hội còn phối hợp xây dựng quỹ "Tiếp sức đến trường", hỗ trợ thường xuyên 52 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động các nhà hảo tâm xây mới, sửa chữa 522 ngôi nhà tình thương cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin với tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng.

Một trong những hoạt động hỗ trợ mang tính chất bền vững của Hội Chữ thập đỏ tỉnh là chương trình "Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, tham gia xây dựng nông thôn mới". Được sự tài trợ của Quỹ thiện tâm Tập đoàn Vingroup, Hội đã giao 200

con bò sinh sản cho 200 hộ dân. Hội tiếp tục vận động các dự án nhân đạo hỗ trợ bò, nâng tổng số đàn bò do Hội hỗ trợ trong 2 năm qua lên 360 con, giúp các hộ chăn nuôi có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế.

Bên cạnh các hoạt động trợ giúp nhân đạo, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân cũng được Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thực hiện. Từ năm 2017 đến nay, Hội đã phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 62.800 lượt người nghèo, tạo điều kiện cho 25.732 người được khám các bệnh về mắt, phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 638 người, cắt mộng và mổ quặm cho 172 người, hỗ trợ phẫu thuật 8 ca tìm bẩm sinh với số tiền 560 triệu đồng. Để giúp người dân có thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn về các phương pháp phòng, chống sự cấp cứu ban đầu, phòng, chống tai nạn thương tích cho hội viên, tình nguyện viên; mở 80 lớp truyền thông dinh dưỡng học đường cho 48.000 lượt giáo

viên, học sinh và phụ huynh tại các trường tiểu học, mầm non trong tỉnh.

Với vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu. Từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp với các huyện, thành phố, các đơn vị tổ chức 14 cuộc hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 4.654 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn tích cực thực hiện các hoạt động đối tượng, tìm kiếm nhà tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển các dự án nhân đạo như dự án xây dựng công trình vệ sinh tại 42 trường học của tổ chức LDSC, dự án Habitat hỗ trợ xây nhà tình thương và công trình vệ sinh hộ gia đình, dự án Heifer hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo... Ông Lê Duy Quang, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời hướng ứng thẳng

nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động với chủ đề "Chia sẻ và lan tỏa", Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ triển khai xây dựng quỹ nhân đạo năm 2019, tiếp tục phát triển các phong trào, chương trình và mô hình nhân đạo, trong đó đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện, tiếp tục rà soát các đối tượng

thuộc diện hộ nghèo, phần đầu năm 2020 duy trì bảo trợ thường xuyên cho trên 1.000 đối tượng. Đồng thời, tích cực kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các gia đình, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

THU TRANG



Tình nguyện viên chữ thập đỏ tham gia xây dựng nhà tình thương cho gia đình bà Lưu Thị Rơi (xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư).